

ไทยคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 22301:2012 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สะท้อนศักยภาพการบริหารงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีมาตรฐานสูง

นนทบุรี, 3 เมษายน 2560:- บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทที่มีระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) และ ISO 22301:2012 ในรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนศักยภาพที่แข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีคุณภาพการบริหารจัดการสูง มีการเตรียมความพร้อม และมีแผนฉุกเฉินรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายไพฑูริย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า “ไทยคมมีภารกิจสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก การดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การได้รับการรับรองคุณภาพทั้ง 2 มาตรฐานดังกล่าว จึงถือเป็นเครื่องตอกย้ำและสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยคม ในการดำเนินภารกิจสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยศักยภาพที่สูงสุดขององค์กร และไทยคมจะยังคงสานต่อปณิธานในการดำเนินธุรกิจให้เหนือกว่าระดับมาตรฐาน เพื่อเป้าหมายอันเป็นภารกิจสำคัญ คือการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

###

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดแคสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแคสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีงานหันทันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"

MEDIA CONTACT:

PR-004/2560

สำนักสื่อสารองค์กร

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

0-2596-5060 Ext. 8493, 09-9004-5045

sujitray@thaicom.net

กัณฐมณี มณีภาค

0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252

kanthamaneem@thaicom.net

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

www.thaicom.net, www.ipstar.com